

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2555

วันพุธที่ 11 มกราคม 2555

ณ ห้องประชุม โรงแรมเซโดน่า เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา อธิการบดีและ
รองอธิการบดี คณบดี บางท่านได้ไปเยี่ยมอวยพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.สายหยุด นิยมวิภาต
และ คุณผาณิต นิตินันท์ประภาศ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปลายวันนี้ ได้กำหนดให้มีการ
การศึกษาดูงาน ที่ Yangon Technological University (YTU) โดยจะมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความ
ร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้ทุนการศึกษา ความร่วมมือทางด้านการวิจัย โดยมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมดูงาน รวม 14 ท่าน ตามความพร้อมในการรับรองของ
YTU สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมศึกษาดูงาน สามารถไปทัศนศึกษาสถานที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 10 /2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานผลการดำเนินการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการเพิกถอนสภาพ

ทางสาธารณประโยชน์และการจัดหาเส้นทางที่เหมาะสมทดแทน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวขอให้นำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยมาเป็นฐานในการพิจารณาว่า
จะกระทบกับแผนแม่บทอย่างไรด้วย
2. ขอให้มีการทำรังวัดสำรวจที่ดิน ที่เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดินที่
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด รวมทั้งเรื่องการใช้ที่ดิน

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว

1 ทับซ้อนกรรมสิทธิ์ ยังคงมีอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2 รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

- 3 3. เนื่องจากสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีผลดีต่อ
4 มหาวิทยาลัยหรือไม่ ดังนั้นหากเกิดกรณี ผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกระทบต่อ
5 มหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมในการหาทางออกไว้ด้วย โดยใช้หลักการให้เกิด
6 ความสมดุลซึ่งกันและกัน
- 7 4. กรณีที่ศาลตัดสินแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

9 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

10 5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา

11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

12 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรม
13 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ตามที่เสนอ

15 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

17 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

18 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
19 พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ตามที่เสนอ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของ
20 ที่ประชุมไปพิจารณาด้วย หากต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

22 5.3 ขอเพิกถอนการอนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

24 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเพิกถอนการอนุมัติปริญญา ราย นายนรากร จันลาวงค์
25 ตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยผลักดันให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว
26 อย่างจริงจังเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งกำชับคณะ/หน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่ม
27 ความระมัดระวัง รอบคอบในการตรวจสอบ ความผิดพลาดในลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและไม่
28 ควรเกิดขึ้นอีกแม้จะโดยความไม่ตั้งใจของผู้ปฏิบัติก็ตาม ควรต้องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกิด
29 ความมั่นใจในข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในทุกครั้งที่เสนอขออนุมัติปริญญา มา ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการและ
30 เทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

32 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

33 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

34 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบหลักสูตร 11 หลักสูตร ตามเสนอ

36 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

37 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 25 ราย ตามเสนอ

1 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่
3 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

4
5 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6 7.1 การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9”

7 มติ ที่ประชุมรับทราบ

8
9 7.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2555

10 มติ ที่ประชุมรับทราบ

11
12 7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

13 มติ ที่ประชุมรับทราบ

14
15 7.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2554

16 มติ ที่ประชุมรับทราบ

17
18 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

19 8.1 ปัจจัยความสำเร็จสู่ความพร้อมในการแข่งขัน

20 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

21 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
22 ด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดในเรื่องการจัดการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นอันดับแรก

23
24
25